

Số: 97/BC-UBND

Long Hiệp, ngày 02 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW

Thực hiện Công văn số 786/UBND-NC ngày 28/6/2024 của UBND Huyện Minh Long về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương. UBND xã Long Hiệp báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

#### Phần thứ nhất

### ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW VÀ 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW

#### I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Xã Long Hiệp nằm ở trung tâm huyện Minh Long, có diện tích tự nhiên là 1.731,49ha, dân số 4602 người. Trong đó, tổng số thanh niên trong độ tuổi là 1.071, chiếm 23,27% tổng dân số trong toàn xã, là lực lượng lao động chính của xã. Tổng số đoàn viên là 113, tổng số hội viên là 214 hội viên.

Thuận lợi: Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã không ngừng phát triển; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên; cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhìn chung, đại bộ phận thanh niên đều có lý tưởng, hoài bão, muốn cống hiến tài năng, sức lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có ý chí vươn lên trong học tập tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Nhận thức đúng đắn về vị trí, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Có thái độ chính trị rõ ràng, kiên định lập trường tư tưởng, chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khó khăn: Bên cạnh những kết quả đạt được, dưới tác động của tình hình kinh tế, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài; thời tiết bất lợi đã tác động không nhỏ đến đời sống thanh niên trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, một số ít thanh niên sống thiếu lý tưởng, ít quan tâm tới tình hình của địa phương và đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời với truyền thống văn hóa dân tộc; tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật và vướng vào các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng; tình trạng thiếu việc làm, việc làm không ổn định

đang là vấn đề bức xúc của thanh niên; việc sử dụng các trang mạng xã hội không lành mạnh đã có những tác động ngày càng sâu đến tư tưởng, tâm lý và thói quen của thanh niên, tất cả những tác động trên là những thách thức đặt ra đối với công tác thanh niên trong giai đoạn mới.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN**

### **1. Công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, Kết luận**

Sau khi có Nghị quyết 25-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW. Thông qua các kế hoạch, chương trình hành động đã tổ chức hội nghị để triển khai quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên<sup>1</sup>. Bên cạnh đó cũng chỉ đạo Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi của Nghị quyết 25-NQ/TW đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân thông qua các buổi hội nghị, sinh hoạt, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới<sup>2</sup>.

### **2. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, Kết luận**

Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết thông qua kế hoạch triển khai quán triệt, học tập và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để chỉ đạo các chi ủy chi bộ, chính quyền và Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, các kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã<sup>3</sup>.

### **3. Kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận**

Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đưa nội dung thực hiện Nghị quyết 25 vào kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát để đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết<sup>4</sup>. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát, nhìn chung các chi bộ và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành tốt các nội dung, yêu cầu. Thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết và các kế hoạch, chương trình hành động cấp trên đề ra.

<sup>1</sup> . Tổ chức hội nghị quán triệt cho 86/86 cán bộ, đảng viên và 12 quần chúng ngoài Đảng tham gia học tập.

<sup>2</sup> . Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã lồng ghép tổ chức 12 buổi hội nghị, quán triệt, tuyên truyền cho hơn 415 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân.

<sup>3</sup> . Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 14/9/2008 và Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU ngày 15/9/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy.

<sup>4</sup> . Qua 15 năm thực hiện, UBKT Đảng ủy và các chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 04 chi bộ và 4 đồng chí đảng viên trong việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ thông qua việc sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các kế hoạch, chương trình hành động để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 25 ngày càng tốt hơn.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN**

#### **1. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân, hình thành thế hệ thanh niên giàu lý tưởng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoài bão, khí phách và năng lực thực tiễn**

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. Kết quả có 100% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên tham gia học tập, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó cũng tăng cường chỉ đạo các ban, ngành có liên quan nắm bắt tư tưởng của thanh niên, từ đó đưa ra các nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tâm lý thanh niên trong thời kỳ mới. Trong 15 năm qua, đã chỉ đạo Đoàn thanh niên xã đã tổ chức cho đoàn viên học tập 06 bài học lý luận chính trị, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Đoàn; Đoàn xã tổ chức được 28 lớp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho 1.120 lượt thanh niên; tổ chức 23 lớp, đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho thanh niên; các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sâu rộng nhân các ngày lễ, ngày truyền thống của dân tộc<sup>5</sup>... Từ các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, ý thức pháp luật, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh niên.

Chỉ đạo xây dựng các mô hình dân vận khéo, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được các chi bộ Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực như mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” do Đoàn xã phối hợp với Sở Tư pháp thành lập, mô hình “Nói không với tảo hôn – Không hôn nhân cận huyết thống” do Đoàn xã thành lập, mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ, mô hình “Khu dân cư 6 không” của Hội Cựu chiến binh,... góp phần tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên và nhân dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, Đoàn và địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia như: Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày truyền thống Hội

<sup>5</sup>. Tổ chức 16 giải bóng chuyền, bóng đá thu hút hơn 327 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

LHTN Việt Nam 15/10, Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5<sup>6</sup>,... Bên cạnh đó, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được chú trọng triển khai thực hiện và là một nội dung trọng tâm trong việc giáo dục truyền thống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ như tổ chức dọn vệ sinh Nghĩa trang Liệt sỹ, thăm tặng quà cho gia đình chính sách<sup>7</sup>. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống luôn được quan tâm, triển khai thực hiện, trong 15 năm qua, nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả. Các đồng chí cán bộ Đoàn luôn chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người cán bộ Đoàn trong học tập và làm theo Bác, vận động đoàn viên thanh niên học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”,... Đồng thời, tổ chức thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên<sup>8</sup>

Thực hiện Quy chế đối thoại của Bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu chính quyền với Nhân dân. Trong 15 năm qua đã tổ chức 14 buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, người đứng đầu chính quyền với đoàn viên, thanh niên. Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại, các ý kiến, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, thanh niên đều được người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng, được đoàn viên, thanh niên đồng thuận cao.

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo thực hiện nội dung “Kết quả công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm” tại cơ quan, tổ chức, địa phương. Kết quả trong những năm qua, luôn gắn kết quả thực hiện công tác thanh niên, công tác đoàn với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, việc đánh giá, xếp loại được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

## **2. Công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ**

Trong những năm qua, công tác giáo dục thanh niên luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; tạo điều kiện cho thanh niên có môi trường tốt nhất để học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tạo cơ hội cho thanh niên được hưởng thụ các chính sách giáo dục của nhà nước. Từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

<sup>6</sup>. Kết quả tổ chức 45 buổi, thu hút 2.429 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

<sup>7</sup>. Tổ chức 14 buổi dọn vệ sinh NTLS huyện với hơn 292 lượt ĐVNT tham gia. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh 47 xuất quà với tổng số tiền 8.700.000 đồng; sửa chữa, quét sơn nhà ở cho 02 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 02 gia đình chính sách.

<sup>8</sup>. Tổ chức 01 Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh thu hút 60 đoàn viên, thanh niên tham gia.

đất nước. Chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường như mô hình “*Vì đàn em thân yêu*”, mô hình “*Em nuôi của Đoàn*” của Đoàn Thanh niên; mô hình “*Mẹ đỡ đầu*” của Hội Phụ nữ; mô hình “*Giúp đỡ con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn*” của Hội Nông dân xã, mô hình “*Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó*” của chi bộ Trường PTDTNT-THCS,... thông qua các mô hình, các ban, ngành, chi bộ từng bước động viên tinh thần, hỗ trợ về vật chất cho học sinh, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường, tham gia học tập trở thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó cũng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp với Ban giảm nghèo xã, Ngân hàng chính sách – xã hội huyện tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để trang trải học tập.

Thường xuyên chỉ đạo tốt công tác giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo chính quyền, nhà trường, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vận động học sinh đến trường đúng độ tuổi, vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi được học tập, rèn luyện. Ngoài ra cũng quan tâm chỉ đạo việc trang bị cơ sở vật chất, xây dựng, sửa chữa trường lớp, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho công tác dạy và học.

### **3. Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống thanh niên**

Công tác hướng nghiệp, dạy nghề luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm, đã mang lại những kết quả thiết thực, thể hiện qua các hoạt động định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng và điều kiện hoàn cảnh của thanh niên, chỉ đạo Đoàn xã phối hợp với ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên và vận động thanh niên tham gia các lớp học nghề tại địa phương, tham gia tích cực chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” hàng năm<sup>9</sup>; tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho thanh niên thông qua các hoạt động sinh hoạt Đoàn, Hội, qua đó tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, giúp đoàn viên, thanh niên có cơ hội tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập cho cá nhân và gia đình<sup>10</sup>; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép qua các buổi hội nghị, sinh hoạt phổ biến, tuyên truyền giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận với kỹ thuật mới, kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, các mô hình để ứng dụng vào phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tạo điều kiện cho đối tượng đoàn viên, thanh niên thuộc diện hộ nghèo, các đối tượng chính sách tiếp cận với các nguồn vốn, quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế.

<sup>9</sup>. Kết quả có **180** lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi hằng năm do Huyện đoàn tổ chức.

<sup>10</sup>. Phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên Diên Hồng tổ chức **04** buổi truyền thông, tư vấn giới thiệu việc làm với hơn **380** lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, .

Đoàn thanh niên tiếp tục thành lập mới và duy trì hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, tính đến tháng 6/2024 Đoàn thanh niên đang quản lý 04 Tổ tiết kiệm và vay vốn (*thôn Một, thôn Hai, thôn Ba và thôn Hà Bôi*) với 152 hộ, tổng số dư nợ trên 10 tỷ đồng.

#### **4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện**

Luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn Thanh niên đã tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền tạo điều kiện tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn, của dân tộc thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Hiện nay toàn xã có 01 nhà văn hoá xã, 06 sân bóng chuyền ở các thôn, 01 sân bóng đá của huyện, 01 sân bóng đá nhân tạo, 01 hồ bơi,.. là những sân chơi bổ ích, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội mắc phải trong đoàn viên, thanh niên.

Quan tâm hỗ trợ các nguồn lực, chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao như: hội trại, giải bóng chuyền, bóng đá, ... thông qua đó, xây dựng một lớp thanh niên có sức khoẻ, có lối sống đẹp. Bên cạnh đó, triển khai tuyên truyền "*Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang*", vận động thanh niên gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Thành lập Câu lạc bộ "*Nói không với tảo hôn – Không hôn nhân cận huyết thống*", qua đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã.

#### **5. Thực hiện chính sách đối với tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực**

Trong những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền luôn thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ theo đặc thù ngành và lứa tuổi. Công tác luân chuyển cán bộ được chú trọng. Cấp uỷ Đảng, chính quyền đã thực sự tin tưởng và giao cho cán bộ trẻ những công việc, vị trí tương xứng với năng lực, trình độ của mình. Cụ thể: trong 15 năm qua, đã cử cán bộ trẻ đi đào tạo, tập huấn nghiệp vụ từ đó đã trang bị cho cán bộ trẻ trình độ chuyên môn, vững vàng về tư tưởng, nâng cao hiệu quả làm việc, đã có 03 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã được luân chuyển và phân công những nhiệm vụ trong Đảng và chính quyền, Mặt trận và đoàn thể ở cơ sở<sup>11</sup>.

Công tác tuyển chọn cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng tiêu chuẩn và quy trình. Đến nay, 100% cán bộ, công chức trẻ của xã

---

<sup>11</sup>. Đồng chí Trần Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đoàn xã được luân chuyển lên Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Phạm Văn Tha – Phó Bí thư Đoàn xã được luân chuyển qua Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã; đồng chí Đinh Văn Ghét – Phó Bí thư Đoàn xã luân chuyển qua Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

đều đạt tiêu chuẩn theo quy định, cơ bản đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

## **6. Xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng**

Hiện nay, toàn xã có 12 Chi đoàn trực thuộc Đoàn xã với tổng số đoàn viên là 113 đồng chí. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn luôn tích cực và kịp thời trong việc xây dựng tổ chức, củng cố, kiện toàn tổ chức, đáp ứng kịp thời với yêu cầu trong công tác luân chuyển cán bộ Đoàn. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên đã được quan tâm, chú trọng, cụ thể: trong 15 năm qua, đã cử cán bộ đoàn tham gia 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tại cấp huyện cho 360 lượt cán bộ Đoàn và cử 24 lượt cán bộ đoàn chủ chốt ở cơ sở tham gia các lớp tập huấn tại tỉnh do tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh tổ chức.

Công tác phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên và đào tạo cán bộ trẻ được Đoàn thanh niên thực hiện tốt. Hằng năm Đoàn xã thường xuyên rà soát, lựa chọn đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng viên<sup>12</sup>. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn được quan tâm thực hiện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ đoàn chủ chốt không ngừng tăng lên<sup>13</sup>. Việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đoàn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định.

Cấp ủy, chính quyền thường xuyên tạo điều kiện để Đoàn huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, tổ chức, địa phương. Luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên tích cực triển khai các hoạt động tham gia đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khi được yêu cầu phù hợp với chức năng của mình. Bên cạnh đó Phong trào “*Tuổi trẻ Long Hiệp chung tay xây dựng nông thôn mới*” được chỉ đạo triển khai sâu rộng từ xã đến thôn và từng bước đi vào chiều sâu, nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới đã được triển khai thực hiện, tiêu biểu như các công trình “*Điện thấp sáng đường quê*”, xây dựng Nhà nhân ái, Khu vui chơi trẻ em,... được triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực<sup>14</sup>.

Công tác thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, dịp tết nguyên đán qua đó thu hút tập hợp được hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi

<sup>12</sup>. Trong 15 năm thực hiện, Đoàn xã đã giới thiệu 160 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

<sup>13</sup>. Năm 2008 Thường trực Đoàn xã có 01/02 đồng chí trình độ Đại học, 01/02 đồng chí trình độ Trung cấp; Tính đến tháng 6/2024 có 02/02 đồng chí trình độ Đại học; Trung cấp lý luận chính trị 01/02 đồng chí.

<sup>14</sup>. Trong 15 năm qua, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức và bà con Nhân dân đóng góp, đã xây dựng 08 công trình “*Điện thấp sáng đường quê*” với chiều dài hơn 4,5km, tổng trị giá gần 240 triệu đồng và sửa chữa, lắp bóng điện miễn phí cho hơn 50 hộ dân; tiếp nhận 02 khu vui chơi do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, huyện đoàn hỗ trợ trị giá 85 triệu đồng.

đồng tham gia. Mặt khác Đoàn Thanh niên cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, tham gia các đội thanh niên tự quản, đội thanh niên xung kích; duy trì thường xuyên các đội thanh niên tình nguyện tại cơ sở đảm bảo kịp thời ứng cứu thiên tai, phòng chống dịch bệnh như: CLB thanh niên với pháp luật; Đội thanh niên xung kích phòng chống thiên tai; Đội thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai đồng bộ phát triển cả về chất lượng và số lượng, theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức và trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ xã nhà, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua rộng khắp trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội. Thông qua các hoạt động: dọn vệ sinh, phát quang đường giao thông nông thôn, đắp đập tạm, nạo vét kênh mương nội đồng<sup>15</sup>; tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên lên đường nhập ngũ<sup>16</sup>.

Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường tiếp tục được duy trì và có nhiều chuyển biến tiến bộ, chủ động đề ra và tổ chức thực hiện tốt nội dung, chương trình công tác đội theo năm học. Nhiều phong trào của đội được triển khai đạt kết quả như: “*Vườn hoa điểm mười*”, “*Tuần học tốt*”, “*Đôi bạn cùng tiến*”. Các phong trào lớn do Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện phát động được các em đội viên tích cực hưởng ứng như: phong trào “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Kế hoạch nhỏ*”... qua đó, góp phần thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, thiết thực. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng đã được Đoàn Thanh niên quan tâm thực hiện cả trong và ngoài nhà trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập vui chơi cho thiếu niên nhi đồng như: tổ chức thi cắm trại, sinh hoạt hè, thi văn hóa văn nghệ, tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ... Từ các hoạt động này, đã thể hiện rõ vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên trong công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, giúp cho các em có khả năng phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội xã đã chỉ đạo các Liên đội xây dựng “*Quỹ vì bạn nghèo*”, “*Kế hoạch nhỏ*”... để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tốt.

### **7. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình cùng phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên**

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội luôn hoàn thiện cơ chế phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Coi công tác thanh niên là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Phát

<sup>15</sup>. Tổ chức 12 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường. Qua các hoạt động trên đã thu hút hơn 580 lượt ĐV, TTN tham gia, nạo vét được 4,5km tuyến kênh mương, 05 đập thủy lợi, phát quang 6,5km đường giao thông nông thôn.

<sup>16</sup>. Tặng 657 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, thanh niên lên đường nhập ngũ, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm chất độc da cam, tổng trị giá hơn 248 triệu đồng và hơn 03 tấn gạo, 04 xe đạp, may mới 10 bộ đồng phục cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường.



huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, vận động hội viên thuộc các đoàn thể tham gia tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi, nêu gương điển hình để thanh thiếu nhi noi theo; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh thiếu niên. Công tác chăm lo cho thanh niên ngày càng được xã hội hóa, việc phối hợp giữa các đoàn thể, các doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên để chăm lo giáo dục, xây dựng ước mơ, hoài bão, bồi dưỡng và phát huy thanh niên được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt là các nguồn quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên, các chính sách ưu đãi, các hoạt động chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên.

**8. Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự phát triển xã nhà**

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền. trong những năm qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong toàn huyện, cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã Long Hiệp luôn cố gắng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích trên mọi lĩnh vực. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng thực hiện. Các phong trào thanh niên tình nguyện, các chương trình hành động vì cuộc sống cộng đồng được triển khai rộng khắp như: ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện với các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ ngày công đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào thanh niên xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với các hoạt động thiết thực như tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, tích tham gia lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng thanh niên xung kích... Qua các phong trào hành động cách mạng đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong học tập, lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, bản thân và xã hội.

**9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên**

Nhằm nâng cao chất lượng về quản lý thanh niên và công tác thanh niên, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND xã phân công công chức phụ trách công tác thanh niên của xã, có trách nhiệm giúp UBND xã triển khai thực hiện cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng trong giáo dục, bồi dưỡng thanh niên; thực hiện tốt Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển. Nhìn chung, trong những năm qua, công tác thanh niên được chính quyền tổ chức triển khai nghiêm túc, mang lại nhiều kết quả.

**IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

## **1. Đánh giá chung**

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng, các chương trình hành động của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết 25 mang lại nhiều kết quả, công tác thanh niên trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; việc thực hiện Nghị quyết đã được nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng thanh niên. Nhiều đề án, chương trình về công tác thanh niên được triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên và công tác thanh niên. Một số vấn đề xã hội bức xúc nhất của thanh niên hiện nay được tập trung giải quyết tốt hơn như: vấn đề việc làm, vốn vay, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên; qua đó, phát huy được vai trò của thanh niên, của tổ chức Đoàn - Hội trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, kết quả đó làm cơ sở và tiền đề quan trọng để thanh niên trong xã tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

***Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là:***

- Lực lượng lao động trẻ được đào tạo nghề còn ít, các thiết chế văn hoá phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí để phát triển tinh thần, thể lực cho thanh thiếu niên còn thiếu; việc đầu tư cơ sở vật chất tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên có được quan tâm nhưng còn hạn chế.

- Công tác phối kết hợp giữa Đoàn xã với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. Một số chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên tại đơn vị, quan tâm chưa đúng mức đến hoạt động của Đoàn thanh niên .

- Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh niên của Đoàn thanh niên còn chậm. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, nhất là ở địa bàn dân cư vẫn còn thấp. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn quy mô vẫn còn nhỏ, tạo sức lan toả trong xã hội chưa mạnh mẽ.

- Việc sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chưa thường xuyên.

## **2. Nguyên nhân:**

### **2.1. Nguyên nhân ưu điểm**

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đạt được những kết quả nhất định, nguyên nhân là:

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Đảng uỷ đã xây dựng được các kế hoạch, chương trình hành động về công tác thanh niên và chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện. Chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm nhiều hơn đến công tác thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, về cơ sở vật chất, kinh phí, môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện và phấn đấu.

- Đoàn thanh niên xã đã từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo sát với cơ sở, sát với đối tượng, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên ...

- Gia đình và xã hội đã quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện nhiều hơn cho thanh niên học tập và phát triển.

## **2.2. Nguyên nhân hạn chế**

- Vai trò tham mưu của tổ chức đoàn với cấp uỷ, chính quyền có lúc có nơi còn chậm, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên có lúc chưa kịp thời.

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt các nội dung của Nghị quyết TW 25 ở một số chi bộ, ban, ngành còn chậm, chưa đồng bộ. Tổ chức đoàn chưa phát huy hết vai trò nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa chịu khó học tập, rèn luyện ...

- Một số chi bộ, ban, ngành, cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức hết ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về trách nhiệm đối với công tác thanh niên chưa đầy đủ, xem đây là trách nhiệm của tổ chức đoàn. Các phong trào thanh niên chưa được đầu tư đúng mức, kinh phí dành cho hoạt động còn hạn chế.

- Tình trạng thiếu việc làm, tay nghề thấp, thu nhập chưa cao, môi trường lao động và điều kiện sống của một bộ phận thanh niên chưa được giải quyết kịp thời; tình trạng dịch chuyển cơ cấu lao động đã và đang tác động tới một bộ phận không nhỏ thanh niên; số thanh niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội vẫn gia tăng; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí và quyết tâm trong học tập và rèn luyện, đạo đức và lối sống có biểu hiện không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến xã hội.

- Công tác sơ kết, tổng kết chương trình thực hiện Nghị quyết chưa kịp thời để rút kinh nghiệm chỉ đạo và nhân rộng.

## **3. Bài học kinh nghiệm:**

- Các cấp uỷ Đảng cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thanh niên phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc

làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho thanh niên nhất là thanh niên ở nông thôn. Có các hình thức biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác thanh niên.

- Chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường hơn nữa trong việc tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên tổ chức các phong trào hành động cách mạng.

- Tăng cường sự quan tâm giáo dục của gia đình và toàn xã hội đối với thanh niên nhằm xã hội hóa công tác thanh niên.

- Cấp uỷ các cấp cần thường xuyên, chỉ đạo tổ chức đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

## **Phần thứ hai**

### **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẪM TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW, KẾT LUẬN 80-KL/TW TRONG THỜI GIAN TỚI**

#### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH**

Trong những năm tiếp theo, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp; đặc biệt tình hình chiến sự, giao tranh tại một số nước, khu vực trên thế giới làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của thế giới. Ở trong nước, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Thanh niên sẽ trở thành lực lượng lao động chủ lực trong phát triển nền kinh tế. Đại đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống vì cộng đồng. Tuy nhiên, tác động của suy thoái kinh tế, tài chính, xu hướng già hoá dân số nhanh; mặt trái của công nghiệp hoá, đô thị hoá, kinh tế thị trường, mạng xã hội; khoảng cách giữa kỹ năng của thanh niên và nhu cầu của thị trường lao động; tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng do công nghệ không ngừng phát triển; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh,... sẽ làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng chính trị, lối sống của thanh niên, nhất là bộ phận thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân, nông thôn. Với bối cảnh tình hình như trên, việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời gian đến là thật sự cần thiết.

#### **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW, KẾT LUẬN 80-KL/TW TRONG THỜI GIAN TỚI**

## 1. Mục tiêu chung

1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết 25-NQ/TW về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa*” tới cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên, góp phần xã hội hóa thanh niên.

1.2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, tiếp tục quán triệt các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên thể hiện trong Nghị quyết 25 của Trung ương. Quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn và Hội vững mạnh. Quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ đoàn, hội, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, quan tâm phát triển đảng viên trẻ, phân công đảng viên, đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên ... Định kỳ nghe Đoàn Thanh niên báo cáo kết quả công tác thanh niên để từ đó có những biện pháp, định hướng lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động, các phong trào thanh niên ...

1.3. Chỉ đạo chính quyền đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện các cơ chế chính sách nhằm tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện và phấn đấu, tiếp cận những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại đầu tư các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội để thanh niên tham gia, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, giảm nghèo. Quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động có hiệu quả. Huy động đông đảo lực lượng thanh niên chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới.

1.4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp giúp đỡ thanh niên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện giúp đỡ đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động đạt kết quả cao.

1.5. Tăng cường tập hợp, đoàn kết, giáo dục và rèn luyện thế hệ thanh niên của xã thành lớp người sống có lý tưởng cách mạng cao đẹp, có tinh thần yêu quê hương đất nước, có lòng tự hào dân tộc, có ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc khoa học, luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, cảnh giác đấu tranh chống lại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xứng đáng là lực lượng kế tục trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

1.6. Đẩy nhanh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, năng lực tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ thông tin cho thanh niên. Trọng tâm là công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho thanh niên.

1.7. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để đấu tranh có hiệu quả, chống văn hóa phẩm độc hại, chống các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc,...xâm nhập vào thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, rèn luyện và phấn đấu.

## **2. Nhiệm vụ, giải pháp**

**2.1. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, truyền thống dân tộc, xây dựng lực lượng thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt:**

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên bằng nhiều hình thức tăng cường bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; đảm bảo 100% đoàn viên được học tập các chuyên đề về cuộc vận động ***“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”***.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống của quê hương, đất nước của Đảng, Đoàn - Hội gắn với xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; chú ý các hình thức tuyên truyền trực quan, lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; đặc biệt, quan tâm đến đối tượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên đặc thù.

- Phát động các phong trào, các cuộc vận động xây dựng lối sống đẹp, sống có ích trong ĐVTN; làm tốt công tác phát hiện, nhân điển hình gương thanh niên sống đẹp, kết hợp triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội; động viên, cổ vũ thanh niên phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

**2.2. Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển và chăm lo, đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của thanh niên:**

- Đẩy mạnh công tác giáo dục để đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng về ý thức tự học tập để nâng cao trình độ văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Khuyến khích các hình thức tự học, tự nghiên cứu.

- Chỉ đạo tăng cường tổ chức các hình thức thông tin giới thiệu việc làm, học nghề; các mô hình kinh tế hiệu quả cho đoàn viên thanh niên gắn với triển khai các hoạt động tập huấn chuyên giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, các lớp khởi sự doanh nghiệp cho ĐVTN, nhất là ở địa bàn dân cư. Hàng năm, khảo sát nắm thực lực đoàn viên, thanh niên chưa có việc làm, có nhu cầu học nghề và chủ động phối hợp với các ngành tổ chức các hình thức giới thiệu, giúp đỡ phù hợp. Chú ý đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên tôn giáo, thanh niên bộ đội xuất ngũ, con em gia đình chính sách.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với chính quyền, rà soát các nguồn vốn hiện có, tranh thủ các nguồn vốn mới, giải ngân giúp thanh niên lập nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, định hướng đoàn viên thanh niên sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay. Tiếp tục phát động thanh niên tham gia xây dựng, phát triển các loại hình kinh tế hiệu quả như kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã; các loại hình dịch vụ, sản xuất ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các tụ điểm, khu vui chơi giải trí cho thanh niên. Chỉ đạo đoàn thanh niên chủ động tham mưu, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên để phát huy vai trò thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát động thanh niên tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Tăng cường vận động các thành phần kinh tế, các lực lượng xã hội tham gia vào xã hội hoá công tác thanh niên.

### **2.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh**

- Tiếp tục phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở mà trọng tâm là chi đoàn địa bàn dân cư. Thường xuyên tiếp cận địa bàn nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, rà soát nắm chắc thực lực, làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng nguồn phát triển đoàn viên mới theo hướng đảm bảo về chất.

- Chủ động lựa chọn nguồn cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng để cử học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chính trị, củng cố, bổ sung vào cán bộ Đoàn chủ chốt.

### **2.4. Làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị**

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai cuộc vận động **“Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên”**, duy trì tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ xem xét kết nạp. Tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, người đứng đầu chính quyền với đoàn viên, thanh niên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng để giải quyết kịp thời.

- Tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ cấp trên về quy hoạch cán bộ lãnh đạo trẻ; đồng thời, chủ động giới thiệu nguồn cán bộ bổ sung cho Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò đoàn viên thanh niên trong công tác tham gia giám sát và phản biện xã hội.

## **Phần thứ ba ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

- 1. Đối với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư**
- 2. Đối với Đảng đoàn Quốc hội**
- 3. Đối với Ban Cán sự đảng Chính phủ**
- 4. Đối với các ban, bộ, ngành Trung ương**

Tham mưu các chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội ở cơ sở.

**5. Đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương**

Trên đây là báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương. UBND xã Long Hiệp kính báo cáo UBND Huyện nắm, theo dõi, chỉ đạo.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (Phòng Nội vụ),
- Thường trực Đảng ủy,
- TT HĐND, UBND xã,
- Lưu VT.

**TM. UBND XÃ LONG HIỆP**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Xuân**



**PHỤ LỤC SỐ LIỆU**

(Kèm theo Báo cáo số: 97/BC-UBND ngày 02/7/2024  
của UBND xã Long Hiệp)

-----

**I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**

STT	Nội dung	Số liệu			Ghi chú
		Năm 2008	Năm 2013	Tính đến 31/5/2024	
1	<b>Số liệu tổng quan về thanh niên<sup>17</sup></b>				
1.1	Số thanh niên trong độ tuổi			1071	
	- Nam thanh niên			531	
	- Nữ thanh niên			486	
	- Thanh niên đô thị				
	- Thanh niên nông thôn			1071	
	- Thanh niên học sinh, sinh viên			144	
	- Thanh niên trong lực lượng vũ trang				
	- Thanh niên dân tộc			486	
	- Thanh niên tín đồ tôn giáo			02	
1.2	Số đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh		89	113	
1.3	Số đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong độ tuổi thanh niên			36	
1.4	Số lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện		1214	1425	
1.5	Chiều cao trung bình của thanh niên			168 cm	
1.6	Cân nặng trung bình của thanh niên			60 kg	
1.7	Số thanh niên mắc tệ nạn xã hội			19	
1.8	Số người vi phạm pháp luật là thanh thiếu niên			19	

<sup>17</sup> Thuật ngữ “thanh niên” được đánh giá, thống kê trong báo cáo, phụ lục số liệu là “công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi” theo quy định tại Điều 1, Luật Thanh niên năm 2020.

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>2</b>	<b>Dự báo tình hình thanh niên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045</b>		
2.1	Số thanh niên trong độ tuổi	1500	
2.2	Tỷ lệ nam thanh niên/nữ thanh niên	820/680	
2.3	Chiều cao trung bình của thanh niên	170 cm	
2.4	Cân nặng trung bình của thanh niên	65kg	
2.5	Trình độ học vấn của thanh niên		
	- Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp THPT/tổng số thanh niên		
	- Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng/tổng số thanh niên		
2.6	Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp và thiếu việc làm/tổng số thanh niên		
2.7	Tỷ lệ thanh niên mắc tệ nạn xã hội/tổng số thanh niên		
2.8	Tỷ lệ thanh niên vi phạm pháp luật/tổng số thanh niên		

## II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN

STT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tổ chức quán triệt, triển khai trong các cấp ủy đảng</b>		
	Số lượng chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết, Kết luận của cấp ủy cấp tỉnh		
	Số lượng Nghị quyết, Kết luận chuyên đề về công tác thanh niên cấp tỉnh		
	Số lượng cấp ủy /tổng số cấp ủy đảng được học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận	9/9	
	Số lượng đảng viên được học tập, triển khai Nghị quyết, Kết luận/tổng số đảng viên	86/86	
	Số đợt kiểm tra, đôn đốc, giám sát của cấp ủy cấp tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận		
	Số cấp ủy được kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận	4	
	Số lượng các cấp ủy đảng đã tổ chức sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25	01	
<b>2</b>	<b>Triển khai thực hiện ở các cấp bộ đoàn</b>		
	Số lượng cán bộ đoàn/tổng số cán bộ đoàn được học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận	10/10	
	Số lượng đoàn viên/tổng số đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận	89/89	
	Số đợt kiểm tra, giám sát của Đoàn cấp tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận		

## III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN

STT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân</b>		
1.1	Số đề tài nghiên cứu khoa học về thanh niên và công tác thanh niên		
	- Năm 2008:		
	+ Cấp Nhà nước		
	+ Cấp bộ		

	+ Cấp cơ sở		
	- Năm 2013:		
	+ Cấp Nhà nước		
	+ Cấp bộ		
	+ Cấp cơ sở		
	- Tính đến 31/5/2024:		
	+ Cấp Nhà nước		
	+ Cấp bộ		
	+ Cấp cơ sở		
1.2	Tuyên dương gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh		
	- Tổng số		
	- Số thanh niên được tuyên dương	04	
1.3	Số cấp ủy, chính quyền gặp mặt, đối thoại với thanh niên hằng năm		
	- Năm 2008:		
	+ Cấp tỉnh		
	+ Cấp huyện		
	+ Cấp xã	2	
	- Năm 2013:		
	+ Cấp tỉnh		
	+ Cấp huyện		
	+ Cấp xã	2	
	- Tính đến 31/5/2024:		
	+ Cấp tỉnh		
	+ Cấp huyện		
	+ Cấp xã	14	
2	<b>Đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ</b>		
2.1	Số lượng thanh niên du học nước ngoài		
	- Năm 2008:		
	- Năm 2013:		
	- Tính đến 31/5/2024:		
2.2	Số kí túc xá được đầu tư xây mới từ năm 2008		

	đến 31/5/2024		
2.3	Số học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng phục vụ học tập		
	- Năm 2008:	04	
	- Năm 2013:	06	
	- Tính đến 31/5/2024:	02	
2.4	Số lượng đề tài khoa học do thanh niên làm chủ nhiệm		
	- Năm 2008:		
	- Năm 2013:		
	- Tính đến 31/5/2024:		
3	<b>Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống thanh niên</b>		
3.1	Số thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp		
	- Năm 2008:	69	
	- Năm 2013:	75	
	- Tính đến 31/5/2024:	380	
	Số thanh niên được học nghề		
	- Năm 2008:		
	- Năm 2013:		
	- Tính đến 31/5/2024:	23	
	Số thanh niên được giải quyết việc làm	714	
	- Năm 2008:		
	- Năm 2013:		
	- Tính đến 31/5/2024:	714	
	Số thanh niên thất nghiệp và không có việc làm ổn định	357	
	- Năm 2008:		
	- Năm 2013:		
	- Tính đến 31/5/2024:		
3.2	Số lượng thanh niên là chủ doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã		
	- Năm 2008:		
	- Năm 2013:		

	- <i>Tính đến 31/5/2024:</i>	02	
3.3	Số lượng thanh niên đi lao động ở nước ngoài		
	- <i>Năm 2008:</i>	8	
	- <i>Năm 2013:</i>	11	
	- <i>Tính đến 31/5/2024:</i>	17	
3.4	Số dư nợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế		
	- <i>Năm 2008:</i>	2.014.342.000	
	- <i>Năm 2013:</i>	3.854.762.000	
	- <i>Tính đến 31/5/2024:</i>	10.225.971.000	
	Số thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế		
	- <i>Năm 2008:</i>	85	
	- <i>Năm 2013:</i>	104	
	- <i>Tính đến 31/5/2024:</i>	152	
4	<b>Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện</b>		
4.1	Số lượng Cung thiếu nhi, Nhà văn hóa thiếu nhi các cấp		
	- Cấp tỉnh		
	- Cấp huyện		
	- Cấp xã		
4.2	Số điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi cấp xã/tổng số xã, phường, thị trấn		
	- <i>Năm 2008:</i>		
	- <i>Năm 2013:</i>		
	- <i>Tính đến 31/5/2024:</i>		
4.3	Số nhà lưu trú cho thanh niên công nhân/tổng số thanh niên công nhân		
	- <i>Năm 2008:</i>		
	- <i>Năm 2013:</i>		
	- <i>Tính đến 31/5/2024:</i>		
4.4	Số lượng nhà ở xã hội		
	- <i>Năm 2008:</i>		
	- <i>Năm 2013:</i>		

	- Tính đến 31/5/2024:		
5	<b>Xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng</b>		
5.1	Số lượng cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp		
	- Năm 2008:	1	
	- Năm 2013:	1	
	- Tính đến 31/5/2024:	1	
5.2	Số lượng cán bộ trẻ tham gia HĐND các cấp		
	- Năm 2008:	1	
	- Năm 2013:	1	
	- Tính đến 31/5/2024:	1	
5.3	Tỷ lệ đảng viên là đoàn viên/tổng số đảng viên		
	- Năm 2008:	24/86	
	- Năm 2013:	32/146	
	- Tính đến 31/5/2024:	48/246	
5.4	Tỷ lệ thanh niên được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh		
	- Năm 2008:	25	
	- Năm 2013:	30	
	- Tính đến 31/5/2024:	46	
5.5	Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên		
	- Năm 2008:	80%	
	- Năm 2013:	80%	
	- Tính đến 31/5/2024:	70%	
5.6	Số lượng đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Tính đến 31/5/2024)	113	
5.7	Số lượng Hội viên Hội LHTN Việt Nam (Tính đến 31/5/2024)	214	
	Số lượng Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam (Tính đến 31/5/2024)		
	Số lượng Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Tính đến 31/5/2024)		
	Số lượng Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (Tính đến 31/5/2024)		

6	<b>Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên</b>		
6.1	Thành lập Hội đồng công tác thanh niên (cấp tỉnh)		
	<i>Đã thành lập</i>		
	<i>Chưa thành lập</i>		
6.2	Số đơn vị cấp huyện thành lập bộ phận theo dõi công tác thanh niên thuộc phòng nội vụ		
6.3	Số lượng biên chế cán bộ chuyên trách làm công tác thanh niên	1	

#### IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

STT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Các cấp chính quyền/tổng số đơn vị có văn bản triển khai chiến lược phát triển thanh niên</b>		
	Cấp tỉnh (tương đương)		
	Cấp huyện (tương đương)		
	Cấp xã (tương đương)		
<b>2</b>	<b>Ngân sách nhà nước cấp (đơn vị: triệu đồng)</b>		
	- Chi cho chương trình, dự án của thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện		
	- Chi cho công trình thanh niên, phần việc thanh niên		
	- Chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học của thanh niên		
	- Chi cho các giải thưởng tuyên dương thanh niên		
	- Chi cho xây dựng các công trình vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho thanh niên		
	- Chi cho hoạt động dạy nghề thanh niên		
	- Chi hỗ trợ cho thanh niên học tập		
	- Chi hỗ trợ khác		
<b>3</b>	<b>Thực hiện về chính sách cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự</b>		
	Số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dạy nghề		
	Số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa được dạy nghề		



Số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được giải quyết việc làm		
Số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa được giải quyết việc làm		

**V. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI, CỤ THỂ HÓA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25, KẾT LUẬN 80 TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY**

STT	Số ký hiệu	Ngày, tháng, năm ban hành	Tên văn bản, trích dẫn các nội dung có liên quan
1	Số 26-KH/ĐU	14/9/2008	Kế hoạch triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương.
2	Số 05-CTr/ĐU	15/9/2008	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương.

**VI. DANH MỤC CÁC MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM TIÊU BIỂU VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA**

STT	Tên mô hình	Thời gian triển khai	Quá trình triển khai và kết quả đạt được